


หัวข้อ	รายละเอียด
SDG 17 goals ที่เกี่ยวข้อง	1.4.1 หน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในการริเริ่มธุรกิจที่มีความยั่งยืน (Sustainable Business) ผ่านการศึกษาหรือการจัดหาทรัพยากร (เช่น โปรแกรมการให้คำปรึกษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย) 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ	การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา อจนส 351 : ธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ	อาจารย์เจตพล แสงกล้า ดร.พัชธิชา กุลสุวรรณ อาจารย์ประกาย ศิริสถิตย์ นายพฤติพล นาคใหญ่, นางสาวปภาวรินทร์ แสงนวล, นางสาวอติตยา ศรีนามน, นางสาวณัฐธิดา รัตน์ะ และนางสาวภัทรวดี บุญลักษณ์
ที่มาและความสำคัญ	ด้วยการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 3 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา อจนส 351 : ธุรกิจเพื่อสังคม จำนวนหน่วยกิต 3(1-4-4) และ อจนส 331 หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 3(2-2-5) ในภาคการศึกษาที่ 1 โดยนักศึกษาจะต้องได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงและจะต้องได้เรียนรู้จากสถานที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาอีกทั้งยังปลูกฝังความเป็นนักธุรกิจให้นักศึกษาภายในหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/ โครงการ	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ	บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลหนองข่า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย	-โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล -บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลหนองข่า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์	เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการจัดการศึกษาที่เป็นการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education) เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์จากการได้เรียนรู้จากสถานที่จริงด้านธุรกิจเพื่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ	นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำกลุ่มลูกประคบสมุนไพร เพื่อทำการศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยนักศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร โดยที่ทางชุมชนได้ให้ความรู้และคำปรึกษาสำหรับการศึกษาผลิตภัณฑ์นี้

<p>กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม</p>	<p>ชาวบ้านหนองไผ่น้อย ตำบลหนองข่า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ</p>
<p>จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>15 คน</p>
<p>ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม</p>	<p>นักศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจในการพัฒนาและต่อยอดของผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร นักศึกษาและชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจในการพัฒนาและต่อยอดของผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร</p>
<p>Web link</p>	
<p>รูปภาพประกอบ</p>	
<p>SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ</p>	
<p>ผู้ให้ข้อมูล</p>	<p>นางสาวสุชา จำปานนท์</p>